



G • R • C

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร ขององค์การคลังสินค้า ปีงบประมาณ 2566 (Governance Risk Management and Compliance Policy)

องค์การคลังสินค้า มุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ผ่านการบูรณาการร่วมกันของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในมิติ การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร ดังต่อไปนี้

1. นำเอาหลักการที่สำคัญขององค์การคลังสินค้า และมาตรฐานสากล ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร เพื่อมาบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

2. กระบวนการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร ตามที่องค์การคลังสินค้า กำหนด ทบทวน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการวัดผลของระบบงาน และแจ้งเหตุเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันต่อทันที และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ การจัดสรรทรัพยากร และการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม

3. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขององค์กร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ